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              เม่ือท่ีประชุมพร้อม  นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 
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ประจาํปี พ.ศ. 2562  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานสภาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 ลากิจ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมฯหรือไม่ หากไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   งดออกเสียง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ 3.1 เร่ืองประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว เร่ือง การแก้ไขแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) คร้ังท่ี 1/2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์แซ่ล่ิม ตามท่ี อบต.เขาขาว ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) และ 
ปลดั อบต.เขาขาว ไดป้ระกาศใหป้ระชาชนทราบ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562 ไปแลว้นั้น แต่เน่ืองจาก 

อบต.เขาขาว มีความจาํเป็นท่ีจะต้องจัดทําโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงโครงการฯ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 
-2565) ไม่สอดคล้อง ถูกต้อง ตรงตามปีงบประมาณท่ีจะนําไปตั้ งจ่ายเป็น
งบประมาณรายจ่าย กล่าวคือโครงการท่ีอยู่ในปีใดของแผนพฒันาทอ้งถ่ินฯ ตอ้ง
นาํไปทาํเป็นโครงการในขอ้บญัญติัฯ การใชจ่้ายเงินสะสม ของปีงบประมาณนั้น ๆ 
เท่านั้ น ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาํแผนฯ อาํนาจการ
เห็นชอบการแก้ไขดังกล่าว ผูบ้ริหารเป็นผูมี้อาํนาจเห็นชอบ และประกาศให้
ประชาชนทราบ พร้อมทั้งแจง้ให้สภาทอ้งถ่ินทราบ จึงเรียนมายงัสภาฯ เพื่อโปรด
ทราบ ทั้งน้ี อบต.เขาขาวไดป้ระกาศให้ประชาชนทราบ ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2562 
แลว้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.2 เร่ือง ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว เร่ือง ประกาศใช้แผนการ
ดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2562 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลดั อบต.เขาขาว ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.เขาขาว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์แซ่ล่ิม แผนการดาํเนินงานเป็นแผนท่ีมีการรวบรวมแผนงานโครงการพฒันา และกิจกรรม 
ปลดั อบต.เขาขาว การพฒันาท่ีดาํเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต.ในปีงบประมาณ

นั้ น ซ่ึงแผนการดาํเนินงานให้จัดทาํให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ี
ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปีและ อบต.เขาขาว ไดด้าํเนินการประกาศ 

 
/ใหป้ระชาชน... 
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ใหป้ระชาชนทราบไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน2562 จึงเรียนมายงัสมาชิกสภาฯ  
เพื่อโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   3.3 เร่ือง พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลดั อบต.เขาขาว ปฏิบติัหนา้ท่ีนายก อบต.เขาขาว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย  แซ่ล่ิม ดว้ยพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราช 
ปลดั อบต.เขาขาว กิจจานุเษกษา เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ตั้งแต่วนัท่ี 

13 มีนาคม 2562 และเร่ิมจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป การจดัเกบ็ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กาํหนดการใชป้ระโยชน์ไว้
เป็น 4 ประเภท 
1. ประเภทเกษตรกรรม  3. ประเภทท่ีรกร้างวา่งเปล่า 
2. ประเภทท่ีอยูอ่าศยั  4. ประเภทอ่ืน ๆ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญปลดั อบต.เขาขาว ปฏิบติัหนา้ท่ี นายก อบต.เขาขาว ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดมี้หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 ลงวนัท่ี 29  
ปลดั อบต.เขาขาว สิงหาคม 2562 เร่ือง ยกเวน้การใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดว้ยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุน้เศรษฐกิจ โดยกาํหนดมาตรการหลายมาตรการ 
และไดม้อบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
สามารถนาํเงินสะสมมาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินตามอาํนาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งคล่องตวั 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้
กาํหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล      
5 ดา้น ประกอบดว้ย 1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 2. ดา้นการสร้างความเขม้แข็งให้
ชุมชน 3. ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 4. ดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว 5. ดา้นการศึกษา 
และอนุมติัยกเวน้ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถนาํเงินสะสมไปใชจ่้าย
ตามแนวทางดังกล่าวได้ และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา
ทอ้งถ่ิน ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
ประกอบกับขณะน้ี อบต.เขาขาว มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปบริหารได ้
จาํนวน 18,002,054.02 บาท มีเงินทุนสํารองสะสม จาํนวน 9,871,228.53 บาท 
(ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2562) ซ่ึง อบต.เขาขาว ไดพ้ิจารณากนัเงินสะสมสาํรองจ่าย 
 
 

        /เป็นค่า... 
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เป็นค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยั
เกิดข้ึนตามความจาํเป็นไวแ้ลว้ และมีสถานะการเงินการคลงัเพียงพอ จึงขอเสนอ
โครงการเพื่อใชจ่้ายเงินสะสม ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ในหมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน จาํนวน 8 โครงการ งบประมาณ 8,529,000 บาท เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลเขาขาว ในการ
เดินทางสัญจรไปมา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (รายละเอียด
โครงการฯ ตามท่ีไดแ้จกใหก้บัสมาชิกฯ ทุกท่านแลว้) 

ประธานสภาฯ  ปลดั อบต.ปฏิบติัหนา้ท่ี นายก อบต. ไดช้ี้แจงรายละเอียดการใชจ่้ายเงินสะสม  
เพื่อให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ จาํนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 8,529,000 
บาท มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามบา้งหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะ
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมเป็นรายโครงการฯ นะครับ 
4.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยูงทอง หมู่ท่ี 1 จาํนวนเงิน 
1,162,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกฯ  ท่านใด  เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการฯ โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  4.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนบุกเบิกสายท่ี 2 (นายบุญฤทธ์ิ  

สุดจิตร์) หมู่ท่ี 1 จาํนวนเงิน 356,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  4.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลียบสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ท่ี 2 

จาํนวนเงิน 1,430,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  4.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายราชพฒันา หมู่ท่ี 3 จาํนวนเงิน  

1,589,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 
 
 

                /มติท่ี... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ 4.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิตรแก้ว หมู่ท่ี 4 จาํนวนเงิน 

1,229,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  4.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายปรีชาอุทิศ หมู่ท่ี 6 จาํนวนเงิน  

412,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ 4.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นกลาง 1 หมู่ท่ี 6 จาํนวนเงิน 

921,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ 4.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุกเบิก หมู่ 7- หมู่ 5 หมู่ท่ี 7 

จาํนวนเงิน 1,430,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กาํหนด) 
กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมโครงการฯ 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  สาํหรับระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่ทราบสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ หรือ 

มีเร่ืองท่ีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ 
นายวาณิชย ์แซ่ล่ิม กระผมมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่้านสมาชิกฯ ทราบ 3 เร่ือง 
ปลดั อบต.เขาขาว 1. อบต.เขาขาว ไดจ้ดัทาํโครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อนุรักษแ์ละสืบสาน 

วฒันธรรมไทย ประจาํปี 2562 ข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ณ หนอง
หนา้ถํ้า โดยมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวด
ม่ิงขวญัเขาขาว (ผูสู้งวยั) การแสดงกิจกรรมบนเวทีของหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอเชิญ
สมาชิกฯ ทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั 
2. โครงการใส่ผา้ไทย ใช้ถุงผา้ ห้ิวตะกร้า ถือป่ินโต ด้วยปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาสาํคญัของประเทศและมีแนวโนม้ท่ีมีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน ส่วนหน่ึงเกิด 
 

        /จากการ... 
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จากการท่ีประชาชนขาดจิตสาํนึกในการลดการใชแ้ละการคดัแยกขยะจากแหล่งตน้
ทาง ส่งผลให้ปริมาณขยะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของ อบต.เขาขาว ปริมาณ
ขยะท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตาํบลเขาขาว โดยเฉล่ียต่อวนัประมาณ 2 ตนัต่อวนั ซ่ึงก็ถือว่า
มีปริมาณจาํนวนมาก ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ และคดั
แยกขยะ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว จึงไดจ้ดัทาํโครงการฯ ดงักล่าวข้ึน เพื่อ
รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน 
3. ด้วยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
(ก.ก.ถ.) ไดพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพการจดับริการสาธารณะของ อปท. 
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้  อปท . พัฒนา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าท่ีและ
ภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนตามแผนกระจายอาํนาจให้แก่ อปท. ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บความพึงพอใจจากประชาชน ซ่ึงมีเกณฑ์
ช้ีวดัสาํหรับใชป้ระเมิน อบต. ปี 2562 จาํนวน 8 ดา้น 399 ตวัช้ีวดั 
1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ดา้นผงัเมือง 
3. ดา้นสาธารณสุขบริการทางสงัคมและคุณภาพชีวิต 
4. ดา้นการศึกษา 
5. ดา้นการจดัระเบียบสงัคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุนและการท่องเท่ียว 
7. ดา้นการจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีต และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
บดัน้ี อบต.เขาขาว ไดด้าํเนินการประเมินตนเอง และไดร้วบรวมขอ้มูลแบบติดตาม
ประเมินผลส่งให้ สํานักงาน ก.ก.ถ. เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงขอรายงานต่อท่ี
ประชุมสภาฯ  เพื่อทราบ 

ร.ต.อ.ขวญัดี ประดิษฐ ์ เร่ืองการจดังานลอยกระทง ประจาํปี 2562 ของ อบต.เขาขาว ในเร่ืองของการรักษา 
รอง สวป.สภ.หว้ยยอด ความปลอดภยั ทางกระผมจะประสานกาํลงั ทั้งฝ่ายปกครอง ตาํรวจชุมชน มาช่วย

อาํนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภยัภายในงานให ้     
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ในท่ีประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอ

ปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  
 
 
 
 

        /เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม        ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


